



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

รู้ไว้ใช้ว่า-ศิลปกรรมศาสตร์ มศว

คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการขึ้นชมในฐานะสถาบันวิชาการทางด้านศิลปกรรมศาสตร์และการสร้างสรรค์ศิลปะสาขาต่างๆ ที่ก้าวหน้าทันสมัย

สถาปนาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2536 มีรากฐานพัฒนาการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2511 เมื่อครั้งเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ได้เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ศิลปศึกษา (Art Education) ขึ้นในแผนกศิลปศึกษาคณะวิชาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ เป็นผู้ผลักดันให้เกิดขึ้น

"สร้างสรรค์ด้วยปัญญาธรรม" คือปรัชญาของคณะนี้เน้นสอน ค้นคว้า วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เปิดสอนระดับปริญญาตรี 15 วิชาเอกคือ หลักสูตร ศป.บ. วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์ศิลปศึกษา การออกแบบสื่อสาร การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแฟชั่น ศิลปะเครื่องประดับ การแสดงและกำกับการแสดง การออกแบบเพื่อการแสดง นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ดนตรีคลาสสิก ดนตรีร่วมสมัย ดนตรีเพื่อธุรกิจ หลักสูตร กศ.บ. วิชาเอกดุริยางคศาสตร์ไทยดุริยางคศาสตร์สากล ในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท จะเปิดสอนเป็น 4-5 สาขาวิชาเอกคือการศึกษาและวิจัย ศิลปะ (ศิลปศึกษา) ศิลปะจินตทัศน์(ทัศนศิลป์: ศิลปะสมัยใหม่) มานุษยวิทยาคิวติยานวัตกรรมการออกแบบ (ออกแบบทัศนศิลป์) ศิลปการแสดงปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย

ล่าสุดศ.ดร.วิรุณตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) มีแนวคิดจะจัดตั้งวงดนตรีลูกทุ่งและคณะลิเกเพื่อประยุกต์และนำเสนอออกมาในรูปแบบที่สนุก ให้สาระแก่ผู้ชม เข้าถึงวิถีชีวิต ของผู้คนในปัจจุบัน ให้มีทั้งความเป็นไทยและสากลรวมอยู่ด้วยกัน เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ตื่นตัวและหันมาสนใจวงดนตรีลูกทุ่ง และการแสดงลิเกมากขึ้น เพื่อให้คนรุ่นใหม่ค่อยๆ เข้าถึงศิลปะพื้นบ้าน ซึ่งจะช่วยสืบสานงานศิลปะพื้นบ้านอีกทางหนึ่ง

น้องๆคนไหนสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดการรับสมัครในช่วงเดือน สิงหาคม-ตุลาคมของทุกปี (รับตรงไม่ผ่านการรับ admission) ติดตามได้จากเว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th/content/index_th.html หรือสอบถามได้ที่เบอร์. 02-6641000